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Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu 
 

 

Cyfarfod ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 

 
Amser: 12.30pm tan 1.30pm 

 

 

Ble: Ar-lein ar Zoom 

Os ydych chi angen y ddolen i ymuno â’r 
cyfarfod, anfonwch e-bost i 
samantha.williams@ldw.org.uk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda hawdd ei ddeall 

mailto:samantha.williams@ldw.org.uk
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Agenda 
Beth fyddwn ni’n siarad amdano yn ein cyfarfod 

Amser Beth a phwy 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 

Mae Sioned Williams yn Aelod o'r Senedd ac yn 
Gadeirydd y grŵp. 
 
Bydd Sioned yn croesawu pawb i’r cyfarfod. 

 

2. Cefnogi aelodau Pobl yn Gyntaf Sir Gâr gyda'r 
argyfwng costau byw  

Bydd Simon Rice o Pobl yn Gyntaf Sir Gâr yn 
siarad am sut maen nhw wedi bod yn helpu eu 
haelodau gyda'r argyfwng costau byw. 

 

3. Cwestiynau 

Bydd amser i bobl ofyn cwestiynau am y 
cyflwyniad. 
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4. Straeon o deuluoedd gan Fforwm Cymru Gyfan 

Bydd Gwen Anslow o Fforwm Cymru Gyfan yn 
rhannu straeon gan deuluoedd pobl ag 
anabledd dysgu sy'n ei chael hi'n anodd 
oherwydd yr argyfwng costau byw. 

 

5. Cwestiynau 

Bydd amser i bobl ofyn cwestiynau am y 
cyflwyniad. 

 

6. Unrhyw fusnes arall a'r cyfarfod nesaf 

Bydd Sioned Williams yn sôn am unrhyw beth 
arall sy'n bwysig. 

Bydd hi hefyd yn siarad am syniadau ar gyfer y 
cyfarfod nesaf ddydd Mercher 15 Mawrth 2023. 

 

7. Cloi 

Bydd Sioned Williams yn cloi’r cyfarfod. 

Bydd y cyfarfod yn dod i ben am 1.30pm. 

 


